

Số: 6 /KH-UBND

Yên Thế, ngày 19 tháng 01 năm 2024

## KẾ HOẠCH

**Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ;  
Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh; các Nghị  
quyết của HĐND huyện về những giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch  
phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024**

Năm 2024 là năm “*bứt phá*”, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định đến việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Là huyện miền núi điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Quy mô nền kinh tế của huyện còn nhỏ bé, thu ngân sách thấp, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của cấp trên; kết cấu hạ tầng KT-XH chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi chưa được đầu tư đồng bộ. Tốc độ triển khai các dự án phát triển khu dân cư, đô thị mới và các cụm công nghiệp, du lịch tạo động lực phát triển đô thị còn chậm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm, tuy nhiên vẫn còn ở mức cao, đời sống của một bộ phận Nhân dân vùng đồng bào dân tộc còn khó khăn. Tình hình thế giới, khu vực sẽ còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường. Ở trong nước, khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi; sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn, nhiều ngành, lĩnh vực chịu tác động lớn từ thị trường bên ngoài... sẽ là những thách thức lớn đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh; các Nghị quyết của HĐND huyện về những giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; nhằm xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của các ngành, địa phương trong thực hiện phương châm hành động và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chủ đề điều hành năm 2024 của Chính phủ là “*Kỷ cương, trách nhiệm; chủ động, kịp thời; tăng tốc, sáng tạo; hiệu quả, bền vững*”, UBND huyện xác định quan điểm trong chỉ đạo điều hành, như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bám sát các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Nghị quyết của Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024;

2. Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để thích ứng linh hoạt, hiệu quả những khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để đẩy nhanh

tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, trong đó nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định kết hợp với ngoại lực là quan trọng, cần thiết, đột phá, thường xuyên.

3. Tập trung chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện (DDCI). Bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời ứng phó với những vấn đề cấp bách phát sinh, bảo đảm đồng bộ các mục tiêu trước mắt và lâu dài, phấn đấu duy trì tốc độ phát triển kinh tế khá.

4. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả và trách nhiệm người đứng đầu trong công tác thực hiện nhiệm vụ công vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực và tăng cường kiểm tra, giám sát. Quán triệt và thực hiện tốt phương châm “*3 dám*”, “*3 hơn*”, “*5 rõ*” theo tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ; đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

5. Phát triển đồng bộ văn hóa với kinh tế, chính trị, xã hội. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng yếu thế ở vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số.

6. Tiếp tục củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hướng đến người dân là trung tâm, là chủ thể trong quá trình triển khai thực hiện; xây dựng nền kinh tế có sức chống chịu tốt hơn gắn với chủ động, tăng cường các hoạt động đối ngoại, sâu rộng, thực chất, hiệu quả; đảm bảo môi trường ổn định, hòa bình, hợp tác để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

## II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

**1. Thực hiện đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, kế hoạch hành động tăng trưởng xanh**

### 1.1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn

Phát huy tinh thần quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, kiên trì, vượt khó để có các hành động cụ thể triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Rà soát, bám sát và tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là các công việc mới, nội dung đã được xác định trong các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XXII của Đảng bộ huyện, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5

năm 2021-2025; Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND năm 2024... để xác định các nhiệm vụ, lĩnh vực cần tập trung chỉ đạo thực hiện, phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024.

Tiếp tục thực hiện đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Đề cao sự chủ động, quyết tâm, quyết liệt, bám nắm, sâu sát công việc; vận dụng sáng tạo, linh hoạt sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và tình hình, điều kiện thực tiễn, quán triệt sâu sắc quan điểm “*mọi khó khăn, vướng mắc đều phải có hướng tháo gỡ và phải được tháo gỡ kịp thời*” để có các hành động cụ thể; tập trung rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc của chính quyền các cấp, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực nhằm khơi thông điểm nghẽn, củng cố, tạo động lực cho phát triển. Đồng thời đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Huy động, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các quy hoạch về phát triển kinh tế xã hội đã được phê duyệt; nâng cao nhận thức và tư duy trong công tác quy hoạch. Chuyển dần từng bước từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng kết hợp hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu, nâng dần tỷ lệ đóng góp của yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế. Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để đầu tư, thu hút doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị mới tại các xã, thị trấn. Kịp thời rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung đảm bảo đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với các quy hoạch liên quan và phương án phát triển huyện. Triển khai chỉnh trang, kiến thiết mỹ quan đô thị hai thị trấn và trung tâm các xã.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nút thắt, đặc biệt là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án (*bao gồm các dự án đầu tư công, hạ tầng CCN và dự án vốn ngoài ngân sách*) để tạo động lực tăng trưởng.

1.2. Các phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng: Theo chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung cấp huyện, quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch xây dựng, quy hoạch cấp xã, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch xây dựng, quy hoạch vùng cấp huyện, quy hoạch cấp xã; đồng thời thực hiện công khai các quy hoạch theo quy định, đảm bảo các tổ chức, cá nhân tiếp cận quy hoạch được thuận lợi. Xây dựng triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Đề án, Kế hoạch của Tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện và UBND huyện.

1.3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện; Nghị quyết số 147-NQ/TU ngày 15/07/2021 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 19/02/2019 của UBND huyện về tổ chức thực hiện Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh về chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn huyện Yên Thế.

Tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng 02 cụm công nghiệp (*CCN Đông Sơn, CCN Tân Sơn*); bên cạnh duy trì, phát triển lĩnh vực TTCN; thúc đẩy phát triển lĩnh vực thương mại - dịch vụ và du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng; tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian đô thị. Nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại điện tử trong đó: tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, nhóm hộ gia đình ứng dụng các công nghệ mới trong thương mại điện tử, tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước; hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy quảng bá và tiêu thụ hàng nông sản, đặc trưng và tiềm năng của huyện. Tăng cường xử lý, ngăn chặn các vi phạm về sở hữu trí tuệ, tạo môi trường lành mạnh thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Yêu cầu phối hợp đầu tư xây dựng lưới điện theo quy hoạch, đảm bảo đủ nguồn điện đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

#### 1.4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phát triển nông nghiệp là trọng tâm. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 229/UBND-KTN ngày 05/04/2022 của UBND tỉnh<sup>(1)</sup>; Nghị quyết số 23-NQ/HU ngày 30/12/2020 của Huyện ủy Yên Thế<sup>(2)</sup> và Đề án phát triển nông, lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 của UBND huyện. Tập trung phát triển “*kinh tế xanh*”, lấy phát triển nông nghiệp hàng hóa, đa dạng, sạch, an toàn hướng đến tiêu chuẩn hữu cơ là trọng tâm. Tiếp tục chỉ đạo phát triển toàn diện về nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, gắn với phát triển bền vững một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa địa phương có thể mạnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, đề án hỗ trợ sản xuất, nhất là chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2019-2025 của tỉnh trên địa bàn huyện. Chỉ đạo và tạo điều kiện phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa, xây dựng chuỗi liên kết gắn sản xuất với thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm OCOP của huyện; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và người nông dân trong sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Tập trung chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện phục vụ triển khai kế hoạch gieo trồng; thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tiếp tục chỉ đạo tái đàn lợn an toàn và phát triển đàn gia súc lớn; tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, đàn vật nuôi; phát hiện và khống chế dịch bệnh tại cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh ATTP. Chủ động thực hiện các biện pháp PCTT - TKCN. Quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm tình trạng khai thác, tập kết cát sỏi trái phép, lấn chiếm, sử dụng trái phép đất ven sông gây cản trở thoát lũ, ảnh hưởng đến an toàn đê điều. Tiếp tục thực hiện tốt công tác trồng rừng, chú trọng phát triển trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa sang rừng trồng gỗ lớn, gắn với quản lý, bảo vệ, khai thác và chế biến gỗ để nâng cao giá trị kinh tế rừng.

<sup>1</sup> Về thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh;

<sup>2</sup> Về Phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025, gắn với KH thực hiện NQ số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện.

Tập trung huy động, lồng ghép có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và nguồn lực trong Nhân dân để thực hiện các công trình, dự án theo từng tiêu chí về xây dựng NTM. Tiếp tục củng cố vững chắc các tiêu chí NTM đã đạt' hoàn thành kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn NTM và các thôn đạt chuẩn thôn NTM năm 2024. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền và nhân rộng các cách làm hay, các mô hình, kinh nghiệm trong xây dựng NTM.

1.5. Phòng Văn hóa và Thông tin: Tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết số 73-NQ/HU ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 28/12/2021 về phát triển du lịch huyện Yên Thế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu công tác tổ chức Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế năm 2024. Tiếp tục phát triển không gian du lịch: Khu du lịch Xuân Lung - Thác Ngà, Điểm du lịch cộng đồng gắn bản Ven và đập dâng Ba Mẫu; Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, đập Đá Ong và đập Cầu Rễ; Phát triển xóm, bản du lịch cộng đồng (DLCD) đạt tiêu chuẩn OCOP trên địa bàn huyện; từng bước thay đổi diện mạo, tạo điểm mới, điểm nhấn, phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu Yên Thế là một trong những điểm du lịch xanh, hấp dẫn của tỉnh Bắc Giang; trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tham mưu các giải pháp chuyên đổi số; thúc đẩy phát triển kinh tế số, phát triển mạnh thương mại điện tử, thanh toán điện tử, các mô hình kinh doanh mới.

1.6. Các Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT; Ngân hàng CSXH huyện: Triển khai quyết liệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”; chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai và tổ chức tốt các giải pháp tín dụng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch dư nợ được Ngân hàng cấp trên giao; chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp trong quan hệ với ngân hàng, thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ, Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 và Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước.

Thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động ngân hàng để áp dụng các mô hình kinh doanh mới và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công nghệ tiện ích, an toàn đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

1.7. Chi Cục Thống kê: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá sát tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu giá trị sản xuất trên địa bàn huyện.

1.9. Các cơ quan, đơn vị: Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

## **2. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư; tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế; tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh**

2.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện; Nghị quyết số 105-NQ/TU ngày 28/4/2021; Kế hoạch số 27-KH/HU ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số DDCI trên địa bàn huyện, tăng một bậc so với năm 2023.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 tại huyện Yên Thế. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn liên quan tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác đầu tư; kiên quyết xử lý theo thẩm quyền đối với những nhà đầu tư cố tình không thực hiện theo quy hoạch, xử lý thu hồi các dự án không triển khai, vi phạm các quy định của pháp luật.

2.2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; Tập trung triển khai thực hiện 02 Cụm công nghiệp (Cụm công nghiệp Tân Sỏi và Đông Sơn)

2.3. Phòng Tư pháp: Chủ trì tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 2109/QĐ- UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2024 trên địa bàn huyện.

2.4. Thanh tra huyện: Theo dõi chặt chẽ các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2024 đã được phê duyệt; không để xảy ra chông chéo trong hoạt động thanh tra doanh nghiệp; không thanh tra doanh nghiệp quá 01 lần/năm, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm.

2.5. Các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn: Tăng cường và nâng cao chất lượng việc tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh để xử lý kịp thời những vướng mắc, bất cập, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công khai, minh bạch; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thu hút đầu tư.

Nghiên cứu kỹ, nắm chắc các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách để không làm trái quy định, tránh gây phiền hà, đảm bảo lợi ích chính đáng cho người dân và doanh nghiệp. Trong quá trình thực thi pháp luật, giải quyết vấn đề của người dân, doanh nghiệp phải dựa vào quy định của pháp luật, không thực hiện theo cảm tính, vượt quá quy định của pháp luật. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nút thắt, đặc biệt là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách liên quan đến hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Khuyến khích và đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa, thu hút đầu tư của tổ chức, cá nhân hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Hình thành môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ bản quyền, sở hữu trí tuệ.

### **3. Đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị**

3.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Chủ trì, phối hợp Chi cục Thuế khu vực Tân Yên - Yên Thế tham mưu Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2024, nhằm tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện về Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, chống thất thu trên địa bàn huyện và Kế hoạch của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện công tác thu NSNN trên địa bàn; hoàn thành vượt dự toán thu, chi NSNN năm 2024 theo Nghị quyết của HĐND huyện. Trong đó:

Tăng cường kỷ luật tài chính Ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm chi; thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ bảo đảm theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định. Tham mưu UBND huyện đảm bảo cân đối nguồn lực tài chính ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch; chính sách an sinh xã hội và các nhiệm vụ quan trọng cấp bách của huyện. Phấn đấu thu đạt và vượt dự toán thu ngân sách trên địa bàn (nhất là thu tiền sử dụng đất) để ưu tiên xây dựng hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, nhất là nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; xây dựng kế hoạch, kịp thời điều chỉnh kế hoạch đầu tư bảo đảm cân đối nguồn lực, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; đề xuất các giải nâng cao chất lượng công tác quyết toán dự án hoàn thành. Xây dựng và ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024. Triệt để tiết kiệm chi nhất là chi thường xuyên; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn dự phòng, vượt thu, kết dư ngân sách và tài sản công.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo dõi, đôn đốc, kiểm soát tiến độ để sớm đưa vào hoạt động dự án hạ tầng, các Khu dân cư trung tâm các thị trấn; hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm thu hút đầu tư, khu dịch vụ vui chơi, giải trí, sân golf... tham mưu xác định định hướng đầu tư cho kế hoạch đầu tư công trung hạn và chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030.

3.2. Chi cục Thuế khu vực Tân Yên - Yên Thế: Triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý thuế, nâng cao hiệu quả công tác dự báo số thu, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt dự toán năm 2024 HĐND huyện quyết định. Tập trung thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, nhằm tăng thu, chống thất thu ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường các biện pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Chủ động rà soát các khoản thu phát sinh trên địa bàn, đặc biệt là các khoản thu phí, lệ phí, quỹ công ích và hoa lợi công sản; phối hợp với các cơ quan, địa phương trong công tác thu thuế XDCB vắng lai tư nhân, thuế phương tiện vận tải; thuế tài nguyên khoáng sản, thuế băm, bóc gỗ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thuế; đảm bảo thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời vào NSNN.

3.3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 103-KL/TU ngày 09/6/2021 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 138-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển đô thị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Chủ trì tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo việc xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện việc xây dựng các dự án phát triển đô thị, chỉnh trang đô thị và quản lý đô thị.

Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về thiết kế quy hoạch và thiết kế kiến trúc xây dựng, tạo sự thay đổi tích cực về không gian kiến trúc cảnh quan đô thị hai thị trấn và trung tâm các xã; hoàn thành Lập quy hoạch đô thị Mỏ Trạng (Tam Tiến), huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/5.000). Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, quản lý việc cấp phép xây dựng và quản lý sau cấp phép, xử lý nghiêm các vi phạm; nâng cao chất lượng công tác thẩm định thiết kế - dự toán; kiểm tra chất lượng công trình...

3.4. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã, thị trấn tập trung xây dựng, hoàn thiện, bảo trì hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi, hạ tầng công nghệ thông tin, thương mại, y tế giáo dục, văn hóa, thể thao...

Đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM phù hợp với trình độ phát triển, văn hóa và điều kiện cụ thể của từng xã, đảm bảo thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, tránh dàn trải, lãng phí. Tập trung nguồn lực hỗ trợ, đầu tư các xã, các thôn chưa đạt chuẩn nông thôn mới; hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí, bảo đảm bền vững. Phấn đấu hoàn thành 02 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 04 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

3.5. Ban Quản lý Dự án ĐTXD huyện: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các tuyến đường giao thông mang tính kết nối, mở rộng không gian mới để phát triển dịch vụ, kết nối; khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư để khởi công đối với các dự án khu dân cư mới của huyện năm 2024.

3.6. Trung tâm Phát triển Quỹ đất và QLTT GT, XD, MT huyện: Có trách nhiệm phối hợp với các ngành, địa phương triển khai hiệu quả các giải pháp GPMB, tháo gỡ khó khăn để triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2024. Thực hiện nghiêm Quyết định số 65/2021/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về Quy định một số nội dung về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, việc quản lý trật tự xây dựng được thực hiện ngay từ khi tiếp nhận thông báo khởi công, khởi công xây dựng công trình cho đến khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời khi phát sinh vi phạm.



3.7. UBND các xã, thị trấn: Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn để triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt là trong công tác bồi thường GPMB. Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng; cải tạo, nâng cấp hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, trong đó trọng tâm là cứng hóa giao thông, thủy lợi... Đảm bảo cân đối nguồn lực hợp lý trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư công; quản lý không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản nhất là ở cấp xã.

#### **4. Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường**

4.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai theo Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020<sup>3</sup>; quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc phát sinh khi thực hiện công tác bồi thường GPMB. Tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, trên cơ sở đó đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm đầu tư theo đúng quy định. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng, xử lý nghiêm các vi phạm về lĩnh vực đất đai. Quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên, khoáng sản. Lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2024; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp mới, cấp đổi GCN QSDĐ cho Nhân dân.

Chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 278/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; cải tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Đẩy mạnh hỗ trợ đầu tư xây dựng các lò đốt rác và hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt theo Nghị quyết số 06/2020/ND-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh theo kế hoạch.

Đẩy mạnh công tác đấu giá QSD đất; giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo về đất đai, môi trường.

4.2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 249-NQ/TU ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch Tết trồng cây năm Giáp Thìn 2024.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, khai thác, vận hành các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện.

Tổ chức trực ban công tác phòng, chống thiên tai theo đúng quy định; phát hiện và tham mưu kịp thời các biện pháp xử lý khi có sự cố về công trình đê điều, hồ đập xảy ra. Tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm pháp luật đê điều, đảm bảo hành lang thoát lũ, hành lang đê, không để phát sinh, tồn đọng các trường hợp vi phạm mới.

<sup>3</sup> Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai;

4.3. UBND các xã, thị trấn: Tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xác định công tác bồi thường, GPMB là nhiệm vụ trọng tâm đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện hiệu quả quy trình các bước phối hợp, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác bồi thường, GPMB giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án. Tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công tác thu hồi, bồi thường, GPMB; kịp thời giải quyết những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất và ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác đất, cát, sỏi. Sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước.

## **5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động phòng, chống dịch bệnh**

5.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị tham mưu Kế hoạch thực hiện Quyết định số 971/QĐ-PGDĐT ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”.

Tập trung thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học; nâng cao tỷ lệ phòng học kiên cố. Duy trì tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia (cả hệ THPT) đạt 100%, Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt 28,6%. Triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông; tập trung triển khai Chương trình “*Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030*”; tổ chức thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh huy động trẻ mầm non ra lớp giai đoạn 2023-2025, trong đó năm 2024 phấn đấu đạt 30,1% trẻ được huy động ra lớp. Thực hiện rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên đảm bảo các quy định về định mức đối với các cấp học, trình độ đào tạo bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu theo quy định. Duy trì và nâng cao chất lượng mô hình trường điểm cấp tiểu học, trường THCS trọng điểm chất lượng cao để trở thành các mô hình đi đầu trong đổi mới giáo dục.

Phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm tạo bước chuyển biến mới về chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các nhà trường.

5.2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 09/6/2021 của Tỉnh ủy về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động, chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025. Tăng cường chỉ đạo sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành đối với công tác đào tạo nghề, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chăm lo, bảo đảm đời sống cho người lao động. Tổ chức thông tin kết nối cung - cầu lao động, đảm bảo ổn định và phát triển thị trường lao động. Tiếp tục

thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, người yếu thế trong xã hội, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều.

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đặc biệt là phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN... trên địa bàn.

5.3. Phòng Y tế: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 47-KH/HU ngày 20/10/2021 của BTV Huyện ủy về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực công tác y tế dự phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế, hành nghề y dược tư nhân; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, sẵn sàng các tình huống diễn biến phát sinh; thực hiện hiệu quả chương trình BHYT toàn dân; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 20/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về Triển khai “*Tháng cao điểm vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế*” năm 2024. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về vệ sinh ATTP. Thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGD, từng bước nâng cao chất lượng dân số; giảm mất cân bằng giới tính khi sinh và tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3<sup>+</sup>. Tiếp tục chỉ đạo xã, thị trấn duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo kế hoạch.

5.4. UBND các xã, thị trấn: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Y tế trong công tác phòng, chống dịch, không để dịch bùng phát lây lan rộng mất kiểm soát.

## **6. Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân**

6.1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tiếp tục tham mưu phát triển phong trào đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể. Tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch triển khai Đề án Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ năm 2030... trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng các đề tài, dự án, sáng kiến khoa học và công nghệ gắn với nhân rộng, áp dụng vào thực tế.

6.2. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; mở rộng quy mô, diện tích nuôi, trồng theo tiêu chuẩn VietGAP; chọn tạo các loại giống cây, con giống tốt, mang nét đặc trưng của địa phương để có thể sản xuất các sản phẩm chất lượng cao. Tiếp tục duy trì và phát triển thương hiệu Gà đồi Yên Thế và các sản phẩm đã được chứng nhận nhãn hiệu... nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP đã được công nhận.

6.3. Phòng Văn hóa và Thông tin: Gắn phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân với phát triển kinh tế. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Quan tâm hơn nữa bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản, văn hoá dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Đẩy mạnh công tác kiểm kê, nghiên cứu, phục dựng và quảng bá di sản, gắn các nội dung phát triển văn hóa với phát triển du lịch. Tập trung xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, đời sống văn hoá cơ sở, văn hoá công vụ, đặc biệt là đạo đức công vụ. Quan tâm xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao, bảo đảm đồng bộ và đạt chuẩn theo quy định.

Tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tộc và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Phối hợp, chỉ đạo tổ chức thành công Lễ hội Yên Thế năm 2024, phát triển Khu du lịch sinh thái, tâm linh Xuân Lung - Thác Ngà; phát triển du lịch cộng đồng (bản Ven, đập dâng Ba Mẫu). Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hoá và các dịch vụ văn hoá; quản lý tốt các lễ hội và các di tích lịch sử đã được xếp hạng. Đẩy mạnh phong trào "*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá*"; nâng cao chất lượng thôn, bản, phố văn hóa, gia đình văn hóa; thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Chỉ đạo thực hiện tốt quy ước, hương ước trên địa bàn. Tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào các dân tộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa thông qua chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật miễn phí...

6.4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng dân tộc, Phòng Nội vụ: Chủ động nắm bắt tình hình đời sống của Nhân dân, nhất là ở khu vực miền núi, vùng khó khăn, người lao động bị mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; triển khai có hiệu quả, kịp thời Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2030 theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội. Tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để phát triển trẻ em toàn diện; phát huy vai trò người cao tuổi; thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng chống tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thường xuyên nắm chắc tình hình nợ lương, nợ BHXH tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện để kịp thời tham mưu giải pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

6.5. Bảo hiểm xã hội huyện: Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã, thị trấn nắm chắc tình hình nợ BHXH, BHYT, BHTN để kịp thời có giải pháp xử lý hoặc tham mưu chỉ đạo xử lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đặc biệt là phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Phần đầu năm 2024 số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 7.489

người; số người tham gia BHXH tự nguyện (lũy kế) đạt 3.274 người; tỷ lệ người dân có thẻ BHYT đạt 99,08%.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN... trên địa bàn; kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp vi phạm, trốn đóng, nợ tiền BHXH của người lao động, gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

6.6. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: Triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG giảm nghèo, Chương trình MTQG về xây dựng NTM, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025... thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, lợi ích lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo đảm an sinh xã hội bền vững. Tập trung thúc đẩy phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (giai đoạn 2021-2025) theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2021.

Chủ động nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân, nhất là đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo... để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Tăng cường vận động các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong việc giúp đỡ thực hiện các chương trình, đề án giảm nghèo. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với người có công, các chính sách an sinh xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật.

## **7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số**

7.1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn:

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt, hiệu quả trong hành động; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, quản lý tài chính, ngân sách, đấu giá, đấu thầu,... Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu. Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức.

Thường xuyên rà soát, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành gắn với giao nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện xây dựng mô hình chính quyền thân thiện thực chất, hiệu quả nhằm loại bỏ rào cản để gần gũi hơn và phục vụ Nhân dân tốt hơn. Nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, công tác gửi nhận văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số; áp dụng hệ thống ISO, ứng dụng phần mềm, liên thông, chia sẻ dữ liệu, nâng cao hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan nhà nước trong huyện. Nâng cao tỷ lệ hồ sơ

TTHC xử lý hoàn toàn trực tuyến đạt trên 70%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt trên 60%.

7.2. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Tham mưu Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn hoàn thành 100% các chỉ tiêu Dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ, số lượng hồ sơ được xử lý trực tuyến và số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC theo các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh

Triển khai mạnh mẽ, toàn diện công tác cải cách hành chính; thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục để giảm bớt chi phí, thời gian cho doanh nghiệp, người dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; xây dựng, triển khai bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện theo hướng hiện đại; tổ chức thực hiện có hiệu quả phần mềm “Một cửa điện tử” dùng chung tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và 19/19 xã, thị trấn. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử có ký số...

Rà soát, cập nhật, niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các TTHC, các loại và mức thu phí, danh mục TTHC tại trụ sở Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện (Một cửa) và trụ sở UBND các xã, thị trấn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến tra cứu bằng nhiều hình thức.

7.3. Phòng Nội vụ: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận 128-KL/TU ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung về công tác cán bộ và tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2021-2025. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và công chức, viên chức trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu với người dân và doanh nghiệp, lợi dụng công vụ để tham nhũng, nhận hối lộ, lãng phí.

Tham mưu chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Công văn số 1937-CV/TU ngày 29/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nghiêm quy định thời gian làm việc và quy định không uống rượu, bia; Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 08/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ.

Tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả công tác cải cách tổ chức bộ máy, thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo phương án được duyệt. Rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập

theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; người hoạt động không chuyên xã và thôn (bản) theo đề án của tỉnh; triển khai có hiệu quả việc tinh giản biên chế, chuyển đổi vị trí công tác và đánh giá, xếp loại đối với công chức, viên chức.

7.4. Phòng Văn hóa và Thông tin: Chủ trì tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 74-NQ/HU ngày 01/10/2021 của Huyện ủy về chuyển đổi số huyện Yên Thế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Xây dựng Kế hoạch của UBND huyện về Kế hoạch chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước huyện Yên Thế năm 2024. Trọng tâm là các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực; đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu nâng hạng chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2024. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và hệ thống đài truyền thanh cơ sở.

7.5. Phòng Tư pháp: Chủ trì tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham gia ý kiến, thẩm định dự thảo văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện ban hành. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, gắn với tổ chức thi hành pháp luật; đề cao ý thức chấp hành pháp luật và thượng tôn pháp luật. Rà soát, xác định những quy định pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp để đề xuất sửa đổi kịp thời; chủ động nắm bắt, kịp thời phản ứng chính sách đối với những vấn đề pháp lý đặt ra từ thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương.

Triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác hộ tịch, chứng thực.

7.6. Thanh tra huyện: Tổ chức triển khai kế hoạch thanh tra năm 2024; nâng cao chất lượng, hiệu quả thanh tra, phòng chống tham nhũng. Tổ chức thực hiện nghiêm việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Thanh tra, Luật phòng chống tham nhũng. Thực hiện tốt công tác tiếp dân; tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư, vụ việc phức tạp còn tồn đọng và mới phát sinh ngay từ cơ sở. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

## **8. Thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội**

8.1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy

rừng; phối hợp với lực lượng Công an, đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn, các địa phương theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019, Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ; nắm chắc tình hình trên địa bàn, báo cáo, tham mưu giải quyết kịp thời, không để bị động bất ngờ.

Tích cực triển khai thực hiện Luật Quốc phòng 2018, Luật NVQS, Luật DQTV, Luật GDQP AN, Luật Lực lượng DBĐV. Tăng cường rà soát, kiểm tra việc đăng ký, quản lý nguồn động viên (QNDB và phương tiện kỹ thuật). Chỉ đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, tuyển quân; tuyển sinh quân sự; công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhận ngũ, DQTV, DBĐV

8.2. Công an huyện: Chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng, địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền và trực tiếp giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; kiểm chế, làm giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương).

Tham mưu tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 09/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển KT-XH trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường; tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải, lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chất cấm nhằm kiểm chế và làm giảm tai nạn giao thông. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, xử lý vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực.

8.3. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng. Giải quyết kịp thời, dứt điểm những vụ KNTC mới phát sinh từ cơ sở, nhất là các vụ đông người, phức tạp. Chú trọng thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục và tổ chức thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

UBND các xã được giao xây dựng trụ sở công an xã khẩn trương triển khai, thực hiện khởi công mới các dự án, phần đầu đưa vào sử dụng trong năm 2024.

**9. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phát huy các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tạo đồng thuận trong xã hội**



9.1. Phòng Nội vụ: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 6675/KH-UBND ngày 16/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Đề án đẩy mạnh hợp tác quốc tế địa phương của tỉnh Bắc Giang với các địa phương nước ngoài giai đoạn 2021-2025; Thực hiện việc rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác đối ngoại của cơ quan, địa phương, đơn vị (bố trí, phân công lãnh đạo và công chức, viên chức kiêm nhiệm).

Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh về tổ chức phát động phong trào thi đua “Nụ cười công sở” trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; Phát triển mô hình “chính quyền thân thiện” tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

9.2. Phòng Văn hóa và Thông tin: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chào mừng các cấp, các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước và của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức, nhất là tuyên truyền trên các Trang thông tin điện tử và mạng xã hội; kịp thời phối hợp, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp lợi dụng dân chủ, đăng tải thông tin xấu độc, thiếu kiểm chứng sai sự thật.

9.3. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn:

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; thực hiện hiệu quả các Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm 2021-2025. Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, HĐND các cấp trong việc kiểm tra, theo dõi, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

Tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, phát huy quyền làm chủ của các tổ chức xã hội, hội, hiệp hội và của nhân dân trong các lĩnh vực; góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi, hoàn thành 100% các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Kịp thời cung cấp thông tin để các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền về những thành tựu đạt được, đồng thời, phản ánh những khó khăn, vướng mắc để tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Căn cứ Kế hoạch này và Chương trình công tác của UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện xây dựng và triển khai kế hoạch hành động cụ thể của từng Phòng và từng xã, thị trấn, đơn vị gắn với các nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch UBND huyện giao xong trước 10/02/2024.

Kế hoạch cụ thể của các Phòng và các xã, thị trấn phải xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và đơn vị chủ trì; phân công một đồng chí lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp triển khai thực hiện Kế hoạch này. Thường xuyên kiểm tra,

giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch đã đề ra; hàng quý kiểm điểm tình hình thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND huyện, đồng thời gửi Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch. Định kỳ sáu tháng và cả năm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch này.

2. Đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân các cấp, các tổ chức hội, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ngành tổ chức giám sát, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt kế hoạch này.

3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, các phòng, cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan Trung ương, tỉnh trên địa bàn tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này và báo cáo theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UB MTTQ và các đoàn thể nhân dân;
- Các phòng, cơ quan trực thuộc UBND huyện;
- Các cơ quan TW, tỉnh trên địa bàn;
- Các hiệp hội, hội cấp huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Tuyên**